

THÔNG CÁO TRUYỀN THÔNG

ĐỀ PHÁT HÀNH NGAY LẬP TỨC: Ngày 29 tháng Năm, 2018
LIÊN LẠC: Tom Flannigan, 415-749-4900

Người chiến thắng Giải thưởng Spare the Air Leadership Award (Giải thưởng dành cho Người lãnh đạo) được vinh danh tại lễ trao giải của Acterra Business Environmental Awards

SAN FRANCISCO – Bay Area Air Quality Management District (Địa Hạt Quản Lý Chất Lượng Không Khí Vùng Vịnh) sẽ vinh danh Kaiser Permanente cho Giải thưởng *Spare the Air Leadership Award* (Giải thưởng dành cho Người lãnh đạo) vào Thứ Năm, ngày 31 tháng Năm, tại Acterra Business Environmental Awards (Giải thưởng dành cho Doanh nghiệp về Môi trường) 2018 trong San Francisco.

Kaiser Permanente đã thể hiện vai trò lãnh đạo quan trọng trong việc giảm các chất gây ô nhiễm không khí, khí nhà kính và sử dụng các phương pháp cải tiến để đạt được không khí sạch hơn để giành được giải thưởng vinh dự này.

Người dành chiến thắng giải thưởng Spare the Air Leadership Award (Giải thưởng dành cho Người lãnh đạo) sẽ được tổ chức cùng với các nhà lãnh đạo môi trường khác từ khắp Vùng Vịnh tại lễ trao giải Acterra Business Environmental Awards (Giải thưởng dành cho Doanh nghiệp về Môi trường) và các phương tiện truyền thông được mời tham dự.

- ĐIỀU GÌ:** Người dành giải thưởng và nhà tài trợ sẵn sàng cho các cuộc phỏng vấn với giới truyền thông
- Ở ĐÂU:** Bay Area Metro Center, 375 Beale Street, San Francisco
- KHI NÀO:** Thứ Năm, ngày 31 tháng Năm, từ 5 giờ 30 chiều - 6 tối 15 tối
- TẠI SAO:** Tôn vinh các nhà lãnh đạo môi trường ở địa phương
- AI THAM DỰ:** Acterra, người chiến thắng giải thưởng địa phương, các quan chức được tuyển cử, những người chiến thắng trước đây và nhà tài trợ

Để biết thêm thông tin về các danh mục và người nhận giải thưởng khác hoặc buổi lễ trao giải, hãy truy cập www.acterra.org/bea.

[Acterra](http://www.acterra.org) là một tổ chức phi lợi nhuận 501(c)(3) tại Vùng Vịnh San Francisco có trụ sở tại Palo Alto giúp tập hợp mọi người để tạo ra những giải pháp ở địa phương cho một hành tinh lành mạnh.

[Bay Area Air Quality Management District](http://www.bayareaairquality.org) là cơ quan khu vực chịu trách nhiệm bảo vệ chất lượng không khí trong Vùng Vịnh gồm chín quận. Kết nối với Air District qua [Twitter](https://twitter.com), [Facebook](https://facebook.com) và [YouTube](https://youtube.com).

###

Văn Phòng Thông Tin của Air District
375 Beale Street, Suite 600, San Francisco, CA 94105
[Trang Chủ của Air District](http://www.bayareaairquality.org) | [Phát Hành Tin Tức](http://www.bayareaairquality.org)